

VŨ THƯ

Bảo vệ lúa mùa cuối vụ

Đến nay, gần 7.900ha lúa mùa của Vũ Thư đang ở giai đoạn đồng già, trở đến chắc xanh. Để bảo vệ lúa mùa cuối vụ, nông dân trong huyện đang tập trung chăm sóc, phòng, trừ sâu bệnh cho lúa.

Vụ mùa năm nay, HTXNN xã Minh Lăng gieo cấy 392ha lúa, trong đó chủ yếu là các giống BC15, Bắc thơm số 7 và lúa Nhật. Ông Phạm Văn Đàm, Giám đốc HTX cho biết: Hiện nay, trên đồng ruộng của xã xuất hiện sâu đục thân, sâu cuốn lá và rầy các loại, dự báo từ nay cho đến lúc thu hoạch sẽ xuất hiện thêm bệnh bạc lá và khô vằn. Nếu không phun trừ kịp thời có thể gây tình trạng mất mùa cục bộ. Trước diễn biến phức tạp của sâu bệnh, theo chỉ đạo của huyện, HTX đã đón đốc xã viên phun phòng, trừ sâu bệnh cho lúa từ ngày 8/8 - 20/9, trong đó tập trung vào 3 đối tượng sâu bệnh đã được phát hiện. Với đặc điểm địa hình trũng thấp nên xã có nhiều thuận lợi để giữ nước mặt ruộng, giúp việc phòng, trừ sâu bệnh được tốt hơn. Xã đang tích cực tuyên truyền, đôn đốc nông dân thường xuyên kiểm tra

đồng ruộng, kịp thời phát hiện sâu bệnh, phun thuốc theo nguyên tắc "4 đúng" để bảo đảm năng suất và chất lượng lúa mùa. Không riêng HTXNN xã Minh Lăng, những ngày này, nông dân xã Tự Tân cũng đang tích cực phun thuốc phòng, trừ sâu bệnh cho lúa mùa cuối vụ. Bà Bùi Thị Nhiều, thôn Kiều Mộc, xã Tự Tân cho biết: Theo chỉ đạo của HTX, gia đình tôi vừa hoàn thành xong việc phun thuốc phòng, trừ bệnh đạo ôn cổ bông cho lúa. Sắp tới, gia đình sẽ tiếp tục phun trừ sâu đục thân và rầy, bảo đảm năng suất cho hơn 1 mẫu lúa mùa của gia đình. Theo điều tra của Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện, trên đồng ruộng đã và đang xuất hiện một số đối tượng sâu bệnh hại như: bệnh đạo ôn cổ bông, sâu đục thân hai chấm, sâu cuốn lá nhỏ và rầy các loại. Ngay từ đầu vụ mùa, thời tiết có mưa lớn kéo dài, lượng đạm tự

do được bổ sung liên tục, một số diện tích lúa cấy giống nhiễm bị bệnh đạo ôn lá gây lùn lụi. Với nguồn bệnh sẵn có trên đồng ruộng, thời tiết vẫn liên tục có mưa, nhiệt độ xuống thấp nguy cơ bệnh đạo ôn gây hại trên toàn bộ giống nhiễm là rất lớn nếu không được phun phòng. Sâu đục thân hai chấm lúa 5 vũ hóa rộ từ cuối tháng 8 đến ngày 20/9, gây hại cho diện tích trở từ ngày 5/9 trở đi, mật độ bình quân 0,07 - 0,1 con/m², nơi cao 1 - 2 con/m², cá biệt 3 - 4 con/m². Từ ngày 3 - 7/9 sâu cuốn lá nhỏ lúa 6 ra rộ, mật độ 0,5 - 1 con/m², nơi cao 2 - 3 con/m². Hiện tại, rầy lúa 6 đã và đang nở rộ. Mật độ trung bình 100 - 200 con/m², nơi cao 1.000 - 1.500 con/m², cục bộ 3.000 - 4.000 con/m². Rầy trưởng thành mang trứng cục bộ 50 - 70 con/m²; trứng rầy cục bộ 300 - 400 ổ/m², tiếp tục nở làm gia tăng mật độ trong những ngày tới. Nếu không phòng, trừ kịp



Nông dân xã Minh Quang tích cực thăm đồng, chăm sóc, bảo vệ lúa mùa cuối vụ.

thời sẽ gây cháy lúa từ sau ngày 20/9 trở đi. Bệnh bạc lá và đốm sọc vi khuẩn vẫn tiếp tục phát sinh gây hại trên các giống nhiễm từ nay đến đầu tháng 10 khi thời tiết thuận lợi. Ngoài ra, trên đồng ruộng còn có bệnh đạo ôn, đen lép hạt, chuột... đang gia tăng gây hại. Để phun phòng, trừ sâu bệnh đạt hiệu quả cao, các ngành chuyên môn huyện khuyến cáo nông dân phun thuốc phù hợp đối với từng đối tượng sâu bệnh. Đối với bệnh đạo ôn cổ bông: tất cả các địa phương đã và đang có diện tích lúa trở

bồng đặc biệt là các giống BC15, TBR225, Khang dân, QR1 nhất thiết phải phun phòng bệnh đạo ôn cổ bông 2 lần. Do mật độ sâu đục thân hai chấm rất cao nên khuyến cáo nông dân áp dụng biện pháp thủ công ngắt ổ trứng trước khi phun thuốc. Kết hợp phun trừ sâu đục thân với sâu cuốn lá nhỏ cho diện tích lúa trở sau ngày 20/9. Tích cực kiểm tra khoanh vùng phòng, trừ các ổ rầy nơi có mật độ 20 - 30 con/gốc lúa trở lên. Hướng dẫn nông dân tuyệt đối tuân thủ thực hiện phun thuốc theo phương châm "4 đúng", đặc biệt, không được pha

trộn quá 3 loại thuốc trong 1 bình. Giai đoạn lúa trở bông, nông dân phun thuốc từ 3 giờ chiều trở đi. Lưu ý giữ nước mặt ruộng để thuốc phát huy tác dụng đồng thời giúp cho lúa mùa trở bông thuận lợi. Các địa phương có diện tích lúa hiện tại đã và đang trở cần chú ý vào mật độ sâu bệnh trên đồng ruộng phun theo hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật phụ trách xã. Ngoài ra, nông dân thường xuyên sử dụng các biện pháp thủ công kết hợp dùng bả sinh học để đánh bắt chuột, phần đầu giành vụ mùa tháng lợi.

THU TRANG

Phát triển 15.000 HTX, liên hiệp HTX nông nghiệp hoạt động hiệu quả

(nhandan.com.vn) Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại hội nghị trực tuyến triển khai Nghị định số 98/2018/NĐ-CP và Quyết định số 461/QĐ-TTg về phát triển 15.000 HTX, liên hiệp HTX nông nghiệp hoạt động hiệu quả và liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu các đơn vị liên quan nâng cao nhận thức về sự cần thiết thực hiện để án 15.000 HTX, quản trị chủ trương phát triển HTX gắn với thực hiện tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp, tổ chức lại sản xuất và thực hiện liên kết đầu vào, đầu ra với doanh nghiệp nhằm gia tăng giá trị sản phẩm nông nghiệp, giúp nông dân hạn chế rủi ro, phát huy vai trò của kinh tế hộ, tăng cường liên kết nông dân trong HTX với sự hỗ trợ của nhà nước và sự vào cuộc của các doanh nghiệp, nhà khoa học...



Ảnh minh họa

Các hiệp hội mở đường cho doanh nghiệp đưa hàng Việt mở rộng thị trường

(vtv.vn) Hơn 90% doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam là doanh nghiệp vừa và nhỏ, đóng góp 45% GDP của cả nước. Nhưng khối doanh nghiệp này lại gặp nhiều trở ngại về vốn, công nghệ để xây dựng mạng lưới bán hàng, mở rộng quy mô sản xuất.



Ảnh minh họa

Khắc phục thực tế trên, gần đây, nhiều hiệp hội của chính các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đóng góp 45% GDP của cả nước. Nhưng khối doanh nghiệp này lại gặp nhiều trở ngại về vốn, công nghệ để xây dựng mạng lưới bán hàng, mở rộng quy mô sản xuất. Theo đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ thành phố Hà Nội, những năm qua, lưu chuyển hàng hóa tăng 30%, lợi nhuận của các doanh nghiệp được mang lại sau mỗi chương trình cũng tăng gần 30%. Ngoài việc xúc tiến bán hàng qua kênh truyền thống, hiện nay, nhiều hiệp hội còn linh hoạt xây dựng kênh bán hàng online, tiết kiệm được thời gian, chi phí hợp với quy mô doanh nghiệp vừa và nhỏ. Bên cạnh đó, nhiều hiệp hội còn tham gia xúc tiến mạnh việc bán hàng ra thị trường nước ngoài. Ví dụ hiệp hội nữ doanh nhân gần như năm nào cũng có hoạt động giao thương tại Lào, Campuchia, Thái Lan, chi phí không nhiều mà hiệu quả lại cao. Tuy nhiên, một thực tế dễ nhận thấy là không phải hiệp hội nào cũng năng động, sáng tạo trong sự hỗ trợ các doanh nghiệp của mình. Các doanh nghiệp nhỏ và vừa vốn dĩ tiềm lực đã hạn chế, vì thế, một số hiệp hội theo đó cũng có tiềm lực chưa mạnh. Một số hiệp hội vẫn chưa ý thức rõ về vai trò của mình, dẫn đến hoạt động khá mờ nhạt, liên kết với chính các doanh nghiệp của mình còn lỏng lẻo. Theo các chuyên gia, đây là một hạn chế mà doanh nghiệp và hiệp hội phải cùng ngồi lại với nhau để cùng tháo gỡ mối mong mang lại hiệu quả cho hai bên trong quá trình xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường.

MAI THƯ

VĂN CẨM

Giữ chuẩn nông thôn mới

Văn Cẩm (Hưng Hà) luôn xác định về đích nông thôn mới (NTM) chỉ là kết quả ban đầu, việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí mới chính là điều quan trọng cần phải thực hiện - đó là ý kiến của ông Đỗ

Xuân Xá, Bí thư Đảng ủy xã khi chia sẻ với chúng tôi về việc giữ vững và phát triển các tiêu chí NTM. Tháng 12/2015, Văn Cẩm được công nhận đạt chuẩn NTM. Dù xuất phát điểm không cao song với tinh thần chủ động, không

trông chờ, ỷ lại, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã có cách làm riêng, phù hợp với thực tế địa phương. Đặc biệt, xã đã huy động được sự tham gia tích cực của người dân để xây dựng thành công NTM.



Người dân Văn Cẩm tích cực phát triển kinh tế và tham gia xây dựng nông thôn mới.

Ngay sau khi về đích, lãnh đạo xã hiểu rất rõ rằng việc giữ vững và phát triển các tiêu chí NTM không phải là một bài toán dễ. Đảng ủy xã đã ban hành nghị quyết lãnh đạo, UBND xã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện. Kien toàn ban chỉ đạo, ban quản lý xây dựng NTM, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các tập thể và cá nhân phụ trách các tiêu chí. Thường xuyên quan tâm, coi trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc tuyên truyền để hoàn thiện các tiêu mục, nâng cao chất lượng các tiêu chí và duy trì tính bền vững trong xây dựng NTM. Đặc biệt, xã duy trì luôn độ cao vai trò, trách nhiệm của nhân dân để tạo chuyển biến nhanh mẽ trong nhận thức cũng như hành động. Ông Nguyễn Văn Luyện, Phó Chủ tịch UBND xã chia sẻ: Khi đạt chuẩn NTM rồi dễ nảy sinh tâm lý thỏa mãn, khi ấy rất dễ bị tự lùi. Trong các tiêu chí thì tiêu chí môi trường, thu nhập, cơ cấu lao động, trật tự xã hội... là những tiêu chí có thể nói là rất dễ "rớt" chuẩn. Trước thực tế địa phương, Văn Cẩm đã chỉ đạo HTX DVNN xã từng bước hướng dẫn nông dân đổi mới mô hình, phương

pháp sản xuất, tiếp thu những giống cây, con mới vào sản xuất đem lại giá trị, hiệu quả cao trên đơn vị diện tích. Khuyến khích nông dân đẩy mạnh phát triển kinh tế trang trại, gia trại, phát triển ngành nghề và đồng lòng thực hiện các biện pháp giữ vững tiêu chí đã đạt. Ông Nguyễn Văn Hưng, thôn Trần Xá cho biết: Gia đình đã xây dựng thành công trang trại nuôi gà thịt với quy mô lớn, đem lại tổng thu nhập khoảng 5 tỷ đồng/năm, góp phần nâng cao đời sống và đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương. Với sự nỗ lực vào cuộc, từ năm 2015 đến nay, Văn Cẩm đã hoàn thiện thêm 130m đường trục chính, 450m đường nhánh cấp 1 thôn Ngọc Liễn, 350m đường nhánh cấp 1 thôn Trần Xá, 860m đường giao thông nội đồng thôn Gia Lạp; kiên cố hóa thêm 375m đường cấp 1 loại 3; việc bảo đảm an toàn giao thông và vệ sinh môi trường trên đường giao thông được quan tâm, mặt đường không bị đọng nước, hư hỏng; chợ nông thôn được duy trì ở 3 thôn, các chợ bảo đảm vệ sinh, an toàn dịch bệnh. Năm 2015, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 29,41 triệu đồng, năm

2018 dự kiến đạt 33,37 triệu đồng. Tuy nhiên, hiện nay xã vẫn còn một số tiêu mục chưa hoàn thành như chưa có điểm vui chơi, giải trí và thể thao cho trẻ em và người cao tuổi theo quy định. Do hạn chế về kinh phí, địa phương cũng chưa có nguồn vốn thanh quyết toán các công trình đã xây dựng và không có nguồn lực để tiếp tục đầu tư những công trình còn dang dở... Hiện tại, Văn Cẩm đã xây dựng kế hoạch, mục tiêu, giải pháp cho các tiêu chí cụ thể như: củng cố, hoàn thiện hệ thống đường giao thông nông thôn; tiếp tục tăng cường cơ sở vật chất văn hóa, hoàn thiện và đưa công trình nhà văn hóa xã vào sử dụng, hoàn thiện nhà văn hóa ở các thôn; phấn đấu không có hộ dân ở nhà dột nát; từng bước nâng cao thu nhập bình quân đầu người; phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều theo tiêu chí mới... Tin rằng, trong năm 2018 và những năm tiếp theo, Văn Cẩm sẽ ngày càng củng cố vững chắc và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, xây dựng quê hương phát triển bền vững.

XỬ LÝ VI PHẠM ĐẤT ĐAI TẠI CỐN VÀNH An toàn, đúng pháp luật

Sáng ngày 11/9, huyện Tiên Hải đã tổ chức cưỡng chế các công trình xây dựng trái phép, xâm chiếm đất công tại khu du lịch sinh thái cồn Vành.

Theo thống kê, tại khu du lịch sinh thái cồn Vành có 1 tổ chức, 21 hộ lấn chiếm đất, xây dựng lều quán trái phép để kinh doanh tại 4 khu vực: khu vực dịch vụ 3 (DV3), dịch vụ 2 (DV2), khu vực quảng trường và khu vực rừng ông Tô Văn Long quản lý. Những diện tích vi phạm nằm trong 143ha đã được UBND tỉnh quy hoạch chi tiết. Thời gian qua, huyện Tiên Hải đã phối hợp với cơ quan chức năng xem xét kỹ lưỡng mọi tình tiết vi phạm để xử lý hành chính, thực hiện các biện pháp

tuyên truyền, vận động đến các hộ tự nguyện tháo dỡ các công trình vi phạm. Trong đó, ngày 14/8, Chủ tịch UBND huyện đã ban hành 1 quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Đầu tư thương mại và xây dựng Tất Thành, 21 quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với 21 cá nhân, hộ gia đình vi phạm. Ngày 26/8, các ngành liên quan cùng chính quyền địa phương đã tiến hành niêm yết công khai quyết định cưỡng chế tại khu du lịch sinh thái cồn Vành và

UBND xã Nam Phú; khu du lịch sinh thái cồn Vành và giao đến các tổ chức, cá nhân vi phạm (có biên bản giao - nhận quyết định). Mặc dù cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể các cấp đã tích cực vào cuộc vận động, tuyên truyền, giải thích, thuyết phục nhưng đến ngày 10/9 chỉ có Công ty TNHH Đầu tư thương mại và xây dựng Tất Thành và 4 hộ dân tự nguyện tháo dỡ các công trình vi phạm, số hộ vi phạm còn lại vẫn cố tình dấy dựa, không thực hiện biện pháp khắc phục hậu

quả đối với các công trình vi phạm đất đai. Để bảo đảm việc cưỡng chế an toàn, đúng pháp luật, ngay từ sáng sớm ngày 11/9 các ngã đường vào khu du lịch sinh thái cồn Vành đã được lực lượng chức năng phong tỏa, các hộ kinh doanh tại khu vực giáp ranh được yêu cầu dừng hoạt động. Đúng 7 giờ 10 phút, Ban Chỉ đạo cưỡng chế vi phạm tại khu du lịch sinh thái cồn Vành huyện Tiên Hải đọc thông báo quyết định cưỡng chế, thu hồi đất theo quyết định của UBND huyện Tiên Hải đối với các hộ vi phạm (trước đó, huyện đã giao quyết định cưỡng chế tới tận tay các hộ vi phạm, có văn bản giao nhận cụ thể). Đồng thời, các đơn vị đã triển khai cấm biển báo, khoanh vùng khu vực cưỡng chế. Thực hiện theo kế hoạch, Ban Chỉ đạo đã huy động 5 máy xúc, 7 xe tải, 70 nhân công, cùng các

thành viên của các đoàn thể tại 3 xã: Nam Phú, Nam Hưng, Nam Thịnh tham gia giúp các hộ dân tháo dỡ, di chuyển vật dụng đến nơi quy định. Ban Chỉ đạo yêu cầu lực lượng cưỡng chế kiên quyết tháo dỡ toàn bộ các công trình vi phạm của tổ chức, các cá nhân cố tình không tự nguyện tháo dỡ để khôi phục lại tình trạng ban đầu tại cồn Vành. Việc thực hiện cưỡng chế đã được huyện Tiên Hải tổ chức đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, có lý, có tình, được dư luận và nhân dân trong toàn huyện đồng tình ủng hộ. Trong quá trình diễn ra cưỡng chế đã không làm phát sinh những vấn đề ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị và bảo đảm an toàn, an ninh trật tự. Tài sản gồm vật liệu xây dựng, vật dụng sinh hoạt bị tháo dỡ, tịch thu đã được tổ công tác kiểm đếm theo đúng trình tự và được chuyển về nơi tập kết

để quản lý. Tính đến 17 giờ 00 phút ngày 11/9, Ban Chỉ đạo đã tổ chức lực lượng thực hiện giải tỏa cơ bản các công trình xây dựng trái phép, nhà ở kiên cố của các

hộ cố tình chây ì không tự nguyện tháo dỡ. Lãnh đạo Ban Quản lý cồn Vành cho biết, các lực lượng chức năng đặt quyết tâm phấn đấu hoàn thành việc cưỡng

chế các hộ vi phạm về đất đai tại khu du lịch sinh thái cồn Vành trong 3 ngày, rút ngắn thời gian 1 ngày so với kế hoạch.

MAI THẮNG



Tiên Hải tổ chức cưỡng chế các công trình xây dựng trái phép tại cồn Vành.